

# Chuẩn Bị Cho Bài 8

# Tại Gia Đình

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Triều đại Cha mau đến

Chúng ta được mời gọi làm nhân chứng cho vương quốc Thiên Chúa sẽ đến. Chúng ta đang ở trong tiến trình sống mỗi ngày một phong phú hơn trong vương quốc ấy. Bài học này khích lệ chúng ta hãy ý thức sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa trong vương quốc Người.



### Chúng tôi là (Ba) Vua

Những người trong gia đình quý vị đang phản ánh làm thừa kế vương quốc của Thiên Chúa như thế nào? Trong bữa ăn tối, hãy chia sẻ ý nghĩ với nhau. Có thể quý vị là một ông vua vì quý vị là người có quyền lực nhất trong những người ở bàn ăn. Có phải quý vị là vua vì quý vị đặt ra luật lệ, hay quý vị là vua vì quý vị quy tụ mọi người lại với nhau?

### Triều đại Cha mau đến

Quý vị sẽ làm thế nào giúp cho triều đại Cha mau đến? Có phải bằng cách tử tế với người khác? Có phải bằng cách công bố triều đại Thiên Chúa cho người khác? Hay bằng cách tin chắc rằng quý vị là một thành phần của gia đình Thiên Chúa trong nhà thờ ngày Chúa Nhật? Hãy gắn bảng liệt kê của quý vị trên tủ lạnh ghi lại những điều khác nhau mà những người trong nhà sẽ làm để làm dấu chỉ của triều đại Thiên Chúa.

### Làm bánh ngọt

Vào ngày lễ Hiển Linh, hoặc lễ Ba Vua, một số người làm bánh ngọt và dấu một kho tàng bên trong (thí dụ một hạt dẻ chẳng hạn) để tưởng nhớ những lễ vật Ba Vua đem đến dâng Chúa Giê-su. Quý vị hãy làm một cái bánh ngọt để chia sẻ với gia đình. Ai được kho tàng thì người ấy may mắn!





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Trong Thánh lễ, lắng nghe lời Tuyên xưng Đức tin gồm những điều người Công giáo tin, và lắng nghe Lời nguyện Giáo dân với những ý cầu nguyện đặc biệt của cộng đoàn quý vị.

### Trong Tuần

Tuần này suy nghĩ về những phương thức quý vị sẽ giúp cho triều đại Thiên Chúa được sáng tỏ.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)



## Những Điều Nên Biết...

### Gia sản của chúng ta trong nghệ thuật

Kinh Truyền Tin là một kinh nguyện dân chúng đã đọc ngay từ thời Trung Cổ. Kinh nguyện gồm có lời đối thoại giữa Mẹ Ma-ri-a và thiên sứ Gáp-ri-en, xen kẽ với những kinh Kính Mừng và sau đó là lời nguyện kết thúc. Khoảng thế kỷ 14, chuông nhà thờ đổ vào sáu giờ sáng, mười hai giờ trưa và sáu giờ chiều, nhắc nhở giáo dân đọc kinh Truyền Tin. Bức họa *L'Angelus* do họa sĩ Jean-Francois Millet (1814-1875) cho thấy dù đang ở bất cứ chỗ nào thì người ta cũng dừng lại để đọc kinh đặc biệt này. Ngày nay tại nhiều nhà thờ, việc sùng kính này vẫn còn tiếp tục.



## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Hướng dẫn luân lý giúp đến với Nước Trời

*Nước Trời giống như truyện gia chủ kia đã ra vườn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.*

*Mát-thêu 20:1*



Dụ ngôn Những thợ làm vườn nho có thể khó hiểu nếu chúng ta chỉ đọc nguyên câu truyện. Có vẻ như không công bằng vì những người đến làm việc sau lại được lãnh cùng số lương với những người đến trước. Câu truyện muốn nói với chúng ta rằng bất cứ khi nào chúng ta đến với Chúa và quyết định trở thành môn đệ Người, chúng ta vẫn hoàn toàn là một phần tử của vương quốc Người. Chúng ta không bị kém hơn vì chúng ta đến sau. Chúng ta không bị thiệt thòi trong yêu thương và trong những ân huệ của triều đại Thiên Chúa. Nếu có thấy người khác lừng khừng chưa muốn trở thành môn đệ Chúa Giê-su, thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn và đón tiếp họ.